

Chúa Nhật V Mùa Thường Niên 9/2/2025

Ý Lễ Trong Tuần

Tin Mừng Lc 5, 1-11

Thứ Bảy (8/2): + LH Hilariô + LH Catarina (+ LH Maria + LH Têrêsa)

Chúa Nhật (9/2): *Chúa Nhật V Mùa Thường Niên*
 (+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
 + LH Hilariô + LH Giuse, Lễ giỗ
 (+ LH Tiên Nhân + LH Phêrô, mới qua đời)
 (+ Tạ Ơn + Cầu Bình An)

Thứ Hai (10/2): Mùa Thường Niên - Thánh Scholastica

Thứ Ba (11/2): Mùa Thường Niên - Đức Mẹ Lộ Đức
 + LH Hilariô + Các Linh Hồn

Thứ Tư (12/2): Mùa Thường Niên
 + LH Hilariô + Các LH Tiên Nhân

Đáp ca: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Thứ Năm (13/2): Mùa TN + LH Hilariô + LH Giuse

Thứ Sáu (14/2): MTN - Thánh Cyril và Thánh Methodius
 + LH Hilariô + LH Giuse

Thứ Bảy (15/2): Mùa Thường Niên

Chúa Nhật (16/2): *Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên*

Sách Bài Đọc Năm C: trang 112

Thánh Vinh Đáp Ca: Lạy Chúa / giữa chư vị thiên thần / này con xin đàn ca kính Chúa.

Allêluia, Allêluia: Chúa nói: Các anh hãy theo tôi / tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. **Allêluia.**

Tiền Dâng Chúa, Chúa Nhật 2/2/2025

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$8,825.75
 - Thánh Lễ Tiếng Anh \$2,162.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 16/2/2025

Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ Thiếu Nhi thứ Bảy): Ban Giáo Lý
 Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PV III
 Thừa Tác Viên (CN): Ông Phan Khắc Thành, Ông Huỳnh Hồng Hào, Chị Nguyễn Huyền Nhung Mary, Anh Trần Khoa
 Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): ... KT Lễ Bảo Tịnh

Ý Cầu Nguyện Đức Thánh Cha - 2/2025

Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ: Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.

Phúc Âm: Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simôn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Êbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simôn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Suy niệm: “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”.

Lời Phêrô đã thốt lên khi thấy phép lạ Đức Giêsu thực hiện quá nhiệm mầu. Phêrô và mọi người vừa sung sướng vừa kinh ngạc trước sự kiện lớn lao ấy. Ông thấy con người mình thật thấp hèn và giới hạn, không thể xứng với tình thương của vị Thiên Chúa quyền phép.

Nhưng Đức Giêsu đã hiền từ: “Đừng sợ, từ nay con sẽ trở thành kẻ đánh cá người”. Thiên Chúa không chê bỏ sự thấp hèn của con người. Ngài luôn tin dùng, kêu mời con người cộng tác với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, đâu đâu người ta cũng cố võ, nêu cao tinh thần sống thông cảm, trao đổi và cộng tác với nhau trong mọi công việc. Chúng con đã nhận ra nét đẹp ấy bắt nguồn từ nơi Chúa.

Xin cho chúng con không chỉ cộng tác với nhau mà phải cộng tác với ơn Thánh Chúa, để những công việc chúng con làm trở nên hữu ích cho chúng con và cho mọi người. Amen.

(TGM Giuse Nguyễn Năng)

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô

Cho đến nay, Giáo Xứ chúng ta đã quyên góp được \$489,020, 107.5% của mục tiêu, với **43.2% số gia đình tham gia**. Giáo Xứ chúng ta sẽ nhận được 80% số tiền của những đóng góp vượt qua mục tiêu \$455,000. Địa Phận cho lại để phát triển Giáo Xứ.

Cuối tuần này, cùng với các giáo xứ trong Giáo Phận, chúng ta vui mừng, tạ ơn sự thành công của Cuộc Vận Động trong các Thánh Lễ của **Cuối Tuần Cam Kết** này của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã dâng một món quà hỗ trợ cho nỗ lực lịch sử này của Địa Phận!

Chúng ta đã đạt được những thành quả tốt đẹp – mà Đức Giám mục Kemme thực sự biết ơn và khiêm tốn cảm kích – chúng ta vẫn còn một số việc phải làm và chúng ta cần sự giúp đỡ của mọi người.

Hôm nay là cơ hội tuyệt vời cho những ai chưa kịp dâng cúng, hãy tham gia cùng các giáo dân đang đáp lại lời mời gọi đến với nhau như một gia đình, **sống tròn đầy như những môn đệ truyền giáo trong Giáo phận Wichita**. Mục tiêu của chúng ta là **100 phần trăm giáo dân trong Giáo Xứ tham gia**. Chúng ta hãy tạ ơn trong lời cầu nguyện trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta sẽ cảm thấy tự hào tại Giáo Xứ Saint Anthony, vì đã góp phần vào sự thành công của Cuộc Vận Động này. Chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em!

Kính Cầu Cho Ơn Gọi và Tu Sĩ

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin ban ơn phước cho Giáo phận của chúng con với ân sủng của nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin ban cho những người Chúa kêu gọi lòng sẵn sàng và tinh thần quảng đại / để hiến dâng cuộc đời và tài năng của mình để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Xin Chúa gia tăng đức tin của mỗi người trong Giáo phận của chúng con, đặc biệt là đức tin của những người mà Chúa đã kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn:
 * Quý Ông Bà chủ Chợ Đồng Hương đã ủng hộ 50 bao gạo nếp cho Bánh Chưng trong dịp Tết Ất Ty.
 * Bà cổ Cảnh ủng hộ Giáo Xứ \$1,000.

Nguyện xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành trên Quý Vị và Gia Đình.

Mời họp

Kính mời quý Vị Ban Thường Vụ Quý Tr/Phó Khu, Quý Ban Ngành, Đoàn Thể, ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật tới 16/2, sang Trung Tâm họp để chuẩn bị cho Tuần phòng, nghi thức Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh. Mong Anh Chị Em sắp xếp thời giờ tham dự đông đủ. Chân thành cảm ơn.

Raffle Xây Dựng Mái Vòm tại Linh Đài

Đức Mẹ La Vang

Kính thưa Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em, chú Hilariô Nguyễn Hữu Phú qua đời ngày 18/11/2024 vừa qua. Khi sinh thời, chú có tâm nguyện dành một khoản tiền dâng kính Đức Mẹ La Vang để thực hiện mái vòm tại Linh Đài. Khi Chúa gọi chú về, chú chưa kịp thực hiện. Nay, các con của chú thay chú thực hiện tâm nguyện của Bố; các em đã cùng nhau mua một chiếc xe mới 2025 TOYOTA CAMRY, trị giá \$33,000. Các em mong muốn có số tiền nhiều hơn trong khả năng của mình để dâng cúng. Vì vậy, với sự chấp thuận của Cha xứ, các em phát hành Xổ Số RAFFLE, giá ủng hộ là \$50 / 1 vé. Vé sẽ xổ vào ngày 25/5/2025, ngày Đức Cha Chủ Tế Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ Lavang. Tất cả số tiền thu được sẽ dâng vào Linh Đài Đức Mẹ. Kính mong mọi người mua ủng hộ và giới thiệu đến những người thân quen. Mọi chi tiết xin liên lạc: cháu Minh (316) 200-2455 hoặc cô Mai 258-4128. Chân thành cảm ơn.

Vietnamese Community Outreach

Trong tinh thần mến Chúa yêu người, kính mời quý ông bà anh chị em cùng tham gia phục vụ cho những anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn tại The Lord's Diner thứ Tư này, ngày 12/2, từ 5 PM đến 7:45 PM. Mọi câu hỏi, xin liên lạc anh Châu Lê (316) 992-8928. Xin đậu xe ở Parking phía sau của The Lord's Diner.

Tìm Hiểu Ơn Gọi, Zoom & See

Các sơ dòng Đaminh thuộc chi hội Sisters of Peace sẽ có những buổi tìm hiểu ơn gọi đi tu cho phái Nữ ngày 7-9 tháng 2. Mọi chi tiết về các buổi Zoom meetings (họp mặt qua mạng), xin liên lạc sơ Mai-dung Nguyen, OP 405-248-7027 hoặc mai-dung.nguyen@oppeace.org

Lễ Giỗ 3 năm Ông Phêrô Nguyễn Văn Cẩm

Gia đình của ông Phêrô kính mời bà con, thân hữu quen biết đến tham dự Thánh Lễ giỗ 3 năm và cầu nguyện cho ông Phêrô Nguyễn Văn Cẩm vào 10 giờ sáng thứ Bảy tới 2/15, tại Nhà thờ Saint Anthony. Gia đình chân thành cảm ơn.

Kết Quả Xổ Số Hội Chợ Tết Ất Ty 2025

Vé số mang số: **6473**, trúng giải lô số 4, chưa có ai đến nhận. Trên vé không có số phone. Ai là chủ nhân xin liên lạc văn phòng GX, mang theo cùi vé để nhận. Sau một tháng, sẽ sung vào quỹ của GX. Xin cảm ơn.

Lịch Trình Sinh Hoat

- 24-28/2/2025: Cha Xứ đi tĩnh tâm
 - 5/3/2025: Thứ Tư Lễ Tro
 - 11-27/3/2025: Cha Xứ & một số giáo dân đi hành hương
 - 6/4/2025: Lễ Acies - Hội Legio Mariae
 - 13/4/2025: Lễ Lá
 - 20/4/2025: Đại Lễ Phục Sinh
 - 27/4/2025: Quan thầy Khu Thánh Lê Bảo Tịnh
 - 4/5/2025: Lễ Dâng Hoa kính Đức Mẹ ở Trung Tâm
 Bắt đầu đọc Kinh tôn vương kính Đức Mẹ